

เลขวันเกิด.....ที่มีผลต่อความรัก....ถูกควบคุมโดยเทพองค์ใดบ้าง

นำเสนอเมื่อ : 26 ก.ย. 2552

เลขวันเกิดถูกควบคุมโดยเทพองค์ใดบ้าง



บุคคลหมายเลข 1

หรือผู้ที่เกิดวันที่ 1,10,19 และ 28

ถูกควบคุมโดยพลังแห่งดวงอาทิตย์

ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งความสุข เป็นความรักที่ถูกกระตุ้นให้หัวใจอยู่เสมอ กระจื่อหรือร้อนที่จะรัก ชอบบ่งแสดงออก มีอยู่รักแล้วจะเต็มไปดวยพลังแห่งการสร้างสรรค์ เบี่ยมไปดวยชีวิตชีวา เป็นรักที่เปิดเผย มักจะบอกกล่าวให้คนรอบข้างและสาธารณชนได้รับรู้ ในมุมมองกลับกันถ้ารักเป็นพิษหรือไม่สมหวัง ก็พร้อมที่จะแผดเผาด้วยอารมณ์ที่รุนแรงได้เช่นกัน มุมมองด้านความรัก คือ ทะเยอทะยาน เราใจเหมือนรถแข่งที่พร้อมจะทะยานเข้าสู่เส้นชัย

บุคคลหมายเลข 2

หรือผู้ที่เกิดวันที่ 2,11 ,20 หรือ 29

ถูกควบคุมโดยพลังแห่งดวงจันทร์

หรือเทพีแห่งยามค่ำคืน แสงนอน เป็นความรักที่อ่อนโยน ออบอวน โรแมนติก ครุ่นคิด ไตร่ตรอง ทบทวน แฉ่วเบา ดำเนินไปอย่างช้า ๆ แต่ต่อเนื่องยาวนาน ในมุมมองกลับกันมักจะครุ่นคิด จนวิตกกังวล หึงหวงเกินขอบเขต มุมมองด้านความรัก คือ ลึกซึ้ง อ่อนโยน เหมือนเรือที่วิ่งเข้าสู่ท่าเทียบเรืออย่างสงบ

บุคคลหมายเลข 3

หรือผู้ที่เกิดวันที่ 3, 12, 21 และ 30

ถูกควบคุมโดยพลังของดาวพฤหัสบดี

ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าของการเรียนการสอน รูปแบบแห่งรักจึงมีการชี้นำ การอบรม เป็นห่วงเป็นใย แบบพ่อแม่ดูแลบุตร พี่ชายดูแลน้องสาว ครูบาอาจารย์ดูแลศิษย์ มีความเอื้ออาทรเป็นสายใย นี่คือแบบฉบับของรักที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา บางคู่อาจเป็นรักที่เกิดจากคนต่างวัย แต่มีสายใยแห่งความเข้าใจเป็นสิ่งผูกมัด ในมุมกลับกันก็พร้อมที่จะเป็นรักในรูปแบบที่เย็นชา วนเวียนเรื่องสวนตัวเกินขอบเขต มุมมองด้านความรัก คือ การสนทนานำพาสติปัญญาให้งอกงาม

บุคคลหมายเลข 4

หรือผู้ที่เกิดวันที่ 4, 13, 22 และ 31

ถูกควบคุมพลังแห่งรักโดยดาวพฤหัสบดี หรือดาวยูเรนัส

เทพเจ้าแห่งความคิดอิสระ มีการกระทำในมุมที่ผู้อื่นคาดการณไม่ถึง ความรักบางครั้งก็ยากแก่การคาดการณ อาจเจออุปสรรค หรือไม่รู้รักไม่หวัง แต่คอยติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอดเวลาเป็นความรักที่เกิดขึ้นได้โดยไม่มีการเตรียมพร้อม แต่พร้อมที่จะรัก ในมุมกลับกันก็พร้อมที่จะเย็นชา ไร้อารมณ์ ไร้อารมณ์ เหมือนทุกอย่างคือความว่างเปล่า มุมมองด้านความรัก คือ สายลมที่นำพาทุกอย่างมาพร้อมกัน

บุคคลหมายเลข 5

หรือผู้ที่เกิดวันที่ 5, 14 และ 23

ถูกควบคุมโดยพลังแห่งดาวพุธ ซึ่งถือว่าเป็นดาวดวงเล็ก

แต่มีฤทธิ์ค่อนข้างเกินตัว โดดเด่นทางด้านเดินทาง และมีวาทีศิลป์ในการเจรจา สื่อถึงความรักที่โลดแล่นไปตามจังหวะชีวิต ขึ้นลง ตามภาวะเหตุการณ์ และภาวะเจรจาพาที เป็นความรักที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสื่อสารถึงกันตลอดเวลา แม้วางจะห่างกันคนละมุมโลก ความรักเหมือนปรอท เจอแล้วก็มีเหตุให้จากกันชั่วคราว เมื่อทำภารกิจสำคัญสำเร็จแล้ว ถึงจะได้ย้อนกลับมาเจอกันอีก เรียกว่าจบลงด้วยดีในตอนปลาย ในมุมกลับกันมักเป็นประเภทรักง่าย หน่ายเร็ว มุมมองด้านความรัก คือ ออกหักดีกว่ารักไม่เป็น

บุคคลหมายเลข 6

หรือผู้ที่เกิดวันที่ 6, 15 และ 24

ถูกควบคุมโดยเทพีวีนัส ซึ่งเปรียบเสมือนเทพีแห่งความรัก

เต็มไปด้วยความรักที่มีเสน่ห์ล้นเหลือ เป็นรักที่ยั่วชวนชวนให้หลงใหล
เต็มไปด้วยสัญชาตญาณการที่ไร้ขอบเขต ในมุมมองกลับกันเป็นความรักที่ถูกครอบงำโดยการหลงใหล
ประเภทรักไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่รู้จักเวลา ขอเพียงให้ได้รักหรือถูกรักก็พอใจ
มุมมองด้านความรักความรักคือไอศกัณฑ์

บุคคลหมายเลข 7

หรือผู้ที่เกิดวันที่ 7, 16 และ 25

ถูกควบคุมโดยดาวพระเกตุ (เนปจูน) เป็นความรักที่ค่อนข้างอิสระเสรี

เป็นตัวของตัวเอง เป็นรักที่มีจุดยืนชัดเจนว่าฉันเป็นของฉันอย่างนี้
คุณจะเป็นแบบไหนก็คือแบบฉบับของคุณ ขอเพียงแค่ว่าเขาใจในจุดรวมก็สามารถรักกันได้
ในมุมมองกลับกันบางครั้งอิสระมากเกินไป จนดูว่าห่างเหินขาดการติดต่อไม่สม่ำเสมอ > มุมมองด้านความรัก คือ
ความคิดถึงกัน คือสายใยแห่งความรัก

บุคคลหมายเลข 8

หรือผู้ที่เกิดวันที่ 8, 17 และ 26

ถูกควบคุมโดยดาวเสาร์ เป็นตัวแทนของเทพเจ้าแห่งความสง่างาม

ที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยามสงบนิ่ง ในด้านของความรักมักจะก่อตัวอย่างเงียบๆ
เปรียบเสมือนนักรบที่ซ่อน เป็นรักที่ไม่ค่อยชอบแสดงออก หรือเปิดเผยในการกระทำมากมาย
แต่ก็ก่อตัวอย่างสงบ และหนักแน่นมั่นคง ในมุมมองกลับกันบางครั้งก็ดูเย็นชาจนขาดความตื่นเตนเราใจ

มุมมองด้านความรัก คือหนักแน่นและมั่นคงดูขุนเขา

บุคคลหมายเลข 9

หรือผู้ที่เกิดวันที่ 9,18 และ 27

ถูกควบคุมโดยดาวอังคาร ในแง่ของความรักแล้วถือว่าเป็นรักที่ต้องแข่งขันถึงจะเข้าเส้นชัย เป็นคู่รักที่ต้องใช้ความอดทน จนถึงขั้นทรหดในการประคองความรัก แต่ถาถึงที่หมายแล้วละก็

เชื่อได้ว่าจะเป็นอมตะแห่งรักที่มั่นคงและอบอุ่น ในมุมมองกลับกันเป็น ความรักที่ก้าวร้าว เห็นแก่ตนเองเป็นสำคัญ มุมมองด้านความรัก คือ การแข่งขันยอมนำมาซึ่งความสำเร็จ

ขอบคุณที่มา kaamaa.com